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สรุปประเด็นจากการเสวนา 
 
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
 ปัจจุบันน้ีประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และทรัพยากรเพื่อการวิจัยดีขึ้นกว่า
แต่ก่อนมาก ดังน้ันจึงไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวที่จะสนับสนุนการวิจัย แต่ต้องช่วยให้ภาคเอกชนสามารถลงทุนวิจัย
ได้เอง เพื่อท่ีจะได้ผลตอบแทนจากงานวิจัยของเอกชนเอง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยในตอนน้ี 
และจากการที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทําให้เห็นว่าภาคสังคมก็ได้รับ
ประโยชน์มากมายจากงานวิจัย เพราะงานวิจัยหลายอย่างไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังก่อประโยชน์ทางสังคมด้วย เช่น ทําให้ผู้คนทั่วไปมีการเรียนรู้ที่ดีข้ึน ทําให้ผู้สูงอายุมีความสามารถใน
การทํางานมากข้ึนและเจ็บป่วยไข้ลดลง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้จะคํานวณผล
ออกมาเป็นตัวเงินได้ยาก แต่คิดว่าให้ผลมากกว่าทางเศรษฐกิจแน่นอน ส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิจัยไม่ใช่เงินทอง 
ไม่ใช่ส่ิงของ แต่เป็นปัญญา แน่นอนว่างานวิจัยทําให้เราได้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ มากมาย แต่ว่าส่วนที่
สําคัญที่สุดคือการสร้างคน เพราะผู้ท่ีทํางานวิจัย เม่ือมีความรู้ มีปัญญาแล้ว ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ ดังน้ัน
ประเทศไทยได้ประโยชน์จากงานวิจัย เพราะว่าทําให้เราได้สร้างคน ทําให้เรามีปัญญา และสร้างประโยชน์ได้  
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ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  
 การที่สังคมไม่เห็นผลประโยชน์จากงานวิจัยอาจมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหน่ึงที่สําคัญคือ ไม่ทราบว่า      
มีงานวิจัยน้ีอยู่ และสองคืองานวิจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบหลายส่วน ซ่ึงบางส่วนผู้คนอาจไม่ทราบทั้งหมด โดยได้
ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกิดข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เช่น งานวิจัย “บัญชีครัวเรือน” ที่มีผู้รับ
ประโยชน์เป็นชุมชนฐานราก โดย สกว. ได้พัฒนาการจดบัญชีครัวเรือนให้เป็นเครื่องมือในการลดภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือนได้ดีท่ีสุด โดยร่วมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนให้แพร่ขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงจากงานวิจัยการจดบัญชี
ครัวเรือนจํานวน 582 ครัวเรือน พบว่าสามารถช่วยให้ชาวบ้านชําระหน้ีได้เฉล่ียปีละประมาณ 62,000 บาทต่อคน 
และจากงานวิจัยน้ีทําให้บัญชีครัวเรือนถูกนําไปบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนทําบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย 25% ของหมู่บ้านในประเทศไทย 
และไม่น้อยกว่า 20% ของครัวเรือนในหมู่บ้านเหล่าน้ัน นอกจากน้ียังมีงานวิจัย การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ทําให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวได้เอง ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการให้บริการท่ีพัก การเดินทาง และ
ร้านค้าต่างๆ ในชุมชน รวมถึงงานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน งานวิจัยเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต   
 
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว  
 การทําธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความยากและซับซ้อนมากข้ึน  
ทําให้บริษัทต้องหาทางทําให้ตัวเองแข่งขันให้ได้ จึงเห็นว่าภาคเอกชนของไทยควรลงทุนวิจัยให้มากข้ึน แต่ปัจจุบัน
มีท้ังบริษัทที่เห็นความสําคัญและที่ยังไม่เห็นความสําคัญของงานวิจัย โดยบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งใช้เงินลงทุนใน
งานวิจัยเพิ่มมากข้ึนทุกปี แต่ก็ยังไม่สามารถคิดเป็น 1% ของ GDP ได้ ต้องอาศัยบริษัทขนาดกลางด้วย ต้องทําให้
บริษัทขนาดกลางหันมาสนใจว่าลงทุนทําวิจัยแล้วจะได้อะไรบ้าง โดยได้มีการยกตัวอย่างหลายๆ ประเทศที่พัฒนา
เศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและแข่งขันได้จากการท่ีภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศนอร์ดิก รวมท้ังหลายประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ไต้หวัน และ
สิงคโปร์ 
 นอกจากน้ียังได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรคือ ไส้กรอกหมูไขมันตํ่าที่ได้วิจัยและพัฒนา
ร่วมกับไบโอเทค และเอ็มเทค สวทช. โดยมีการวางขายในท้องตลาดแล้ว และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่าง
น่าพอใจ  
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ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  
 ประเทศไทยยังใช้เงินลงทุนวิจัยน้อยกว่าในหลายๆ ประเทศมาก และยังใช้คนทําวิจัยมากกว่าต่างประเทศ
เมื่อเทียบเงินลงทุนวิจัยในจํานวนท่ีเท่ากัน ดังน้ันประเทศไทยไม่ได้ขาดนักวิจัยในเชิงปริมาณ แต่ประเด็นท่ีสําคัญ
กว่าคือหน่วยงานวิจัยของไทย 2 หน่วยงานหลัก (สวทช. และ สกว.) ต้ังมาเกือบ 25 ปีแล้ว แต่ทําไมเรายังมีคําถาม
อีกว่า “ประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัย” สะท้อนให้เห็นว่า ประโยชน์จากงานวิจัยไปไม่ถึงสังคมหรืออย่างไร หรือ
งานวิจัยท่ีผ่านมา แม้มีหลายงานท่ีเป็นประโยชน์ แต่ทําไมส่ิงที่นักวิจัยคิดว่าเป็นประโยชน์แต่สังคมกลับมองไม่เห็น
หรือได้รับประโยชน์ ส่ิงน้ีมีปัจจัยหลักอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การลงทุนวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่เป็น
ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดส่ิงของท่ีจับต้องได้จริงๆ ประเด็นที่สองคือ งานวิจัยเป็นประโยชน์ แต่เวลาในการให้ประโยชน์
คืนกลับมามันยาวนานเกินไป เช่นเดียวกับในทางการเมืองซ่ึงแต่ละรัฐบาลจะมีกรอบเวลาท่ีส้ันมาก ขณะที่กรอบ
เวลาของนักวิจัยน้ันยาวนานกว่า ทําให้สังคมเกิดความรู้สึกว่านักวิจัยทําอะไรกันอยู่ เม่ือไหร่จะสร้างของท่ีจับต้องได้ 
น่ีจึงเป็นเรื่องยากของนักวิจัยท่ีจะขอเพิ่มงบวิจัยจากรัฐบาล ซึ่งอาจทําได้เพียงบางรัฐบาลเท่าน้ัน ขณะที่ประเทศ 
เกาหลีใต้ประสบปัญหาท่ีตรงกันข้ามกับประเทศไทย คือลงทุนวิจัยพัฒนามากเกินไป (4% GDP) บางงานวิจัย 
ไม่ก่อประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น ทําให้ผู้กําหนดนโยบายต้องการตัดงบวิจัย แต่ไม่สามารถทําได้ เพราะรัฐบาล 
ไม่ยอม ให้ตัด เน่ืองจากเกาหลีใต้พัฒนาข้ึนมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมแนวหน้าได้ เพราะได้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและพัฒนา หากประเทศไทยต้องการไปให้ถึงจุดน้ัน จึงควรเปล่ียนวิธีการทํางานของหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปล่ียนวิธีคิดว่าทําอย่างไรเราจึงจะบริหาร portfolio ของการวิจัย ให้มีการวิจัย 
ที่ได้ผลเร็ว มีประสิทธิภาพ และสังคมเห็นเป็นรูปธรรมถึงประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัย ถ้าเป็นเช่นน้ีจริง จึงเป็นไปได้
ยากที่งบวิจัยจะถูกตัด 
 
ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล  
คําว่า “วิจัย” อาจฟังดูเป็นคําหรูที่ชาวบ้านทั่วไปทําไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วคําว่า “วิจัย” ก็คือวิธีการชนิดหน่ึงของ
การศึกษา การรู้สภาพรอบทิศของการเรียนรู้ การคิดประยุกต์นําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยได้ยกตัวอย่างเด็กชาย 
วัย 9 ปี ชาวเคนยา ท่ีทําวิจัยโดยอาศัยเพียงความสนใจและเวลาเป็นต้นทุนในการทําวิจัย เพื่อแก้ปัญหาสิงโตเข้าไป
กินวัวควายท่ีชาวบ้านเล้ียงไว้ในหมู่บ้าน จนท้ายท่ีสุดสามารถพบวิธีป้องกันวัวควายในหมู่บ้านได้ โดยไม่ต้องทําร้าย
สิงโต และชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากการวิจัยของเด็กชาย จึงน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยในการทําวิจัย
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยไทยหลายเรื่องท่ีไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์และทําให้
ประเทศเสียประโยชน์ เช่น การวิจัยเรื่องการจํานําข้าว การวิจัยเรื่องดิจิทัลทีวี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็น
มูลค่ามหาศาล ในขณะที่ภาคเอกชนหรือ SMEs ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังน้ัน  
จึงคิดว่าควรจะมีหน่วยงานท่ีทําหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมโยงปัญหาของภาคเอกชนให้พบกับคําตอบที่มีอยู่แล้วใน
ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย 


